

NHỮNG BƯỚC ĐI TÍCH CỰC CỦA TDTT QUẢNG BÌNH TRONG NĂM 2017 ĐỂ ĐẨY MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN TDTT QUẦN CHÚNG VÀ SẴN SÀNG TRANH TÀI TẠI ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

LÊ VĂN XUÂN

Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành Văn hóa và Thể thao Quảng Bình. Đây là năm triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) từ cơ sở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học đến Đại hội TDTT toàn tỉnh và là giai đoạn nước rút trong công tác chuẩn bị lực lượng đội tuyển các môn thể thao để tham gia có kết quả tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 ở thủ đô Hà Nội. Cũng trong năm này, các địa phương tích cực đóng góp lực lượng VĐV tài năng cho các đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games 29 tại Malaysia.

Xác định được tầm quan trọng đó, ngay từ cuối năm 2016, với vai trò là cơ quan chuyên môn, ngành Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường,

thị trấn, huyện, thành phố, tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh và thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban tổ chức (BTC) Đại hội TDTT cấp tỉnh, đồng thời tham mưu cho BCĐ ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp kết hợp với nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn khác. Bên cạnh đó, công tác tập huấn chuẩn bị lực lượng các đội tuyển thể thao của tỉnh để sẵn sàng tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 cũng được đẩy mạnh tăng cường. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, bài bản và khoa học, năm 2017 thể thao Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TDTT trên địa bàn tỉnh được củng cố và tăng cường. Phòng quản lý TDTT thuộc Sở đã chủ động tham mưu các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhằm nâng cao

vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao; triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của UBND tỉnh, đảm bảo hoạt động Thể dục thể thao phát triển đúng hướng. Đã chủ trì soạn thảo Đề án phát triển thể thao thành tích cao 2017 đến 2020 và định hướng đến 2030 lấy ý kiến góp ý của các ngành hữu quan và các chuyên gia về TDTT để trình UBND tỉnh phê duyệt... Đặc biệt là trong năm 2017, Phòng



Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (2017-2018)

Ảnh: X.T

quản lý TDTT đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức khai mạc Đại hội TDTT đúng thời gian quy định. Chính vì vậy, phong trào TDTT quần chúng mà trọng tâm là tiến hành tổ chức Đại hội TDTT các cấp đã diễn ra rầm rộ, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, hào hứng trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm nổi bật trong kỳ Đại hội lần này là sự tiến bộ vượt bậc về số lượng và chất lượng. 159/159 đạt tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT cơ sở với đầy đủ nghi thức theo quy định. Nhìn chung, mặc dù điều kiện kinh phí còn khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã biết huy động sức mạnh tổng hợp, tạo được sự đồng thuận của nhân dân nên đã huy động được sức mạnh xã hội hóa để tổ chức thành công Đại hội TDTT cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ và thi đấu. Đây là một minh chứng cụ thể để khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và đông đảo quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của TDTT trong việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, duy trì an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Đại hội TDTT cơ sở được tổ chức rầm rộ, sôi nổi tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai đúng tiến độ, có chất lượng chuyên môn và có sự tiến bộ nhảy vọt. Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ 8 có thể thấy quy mô, nội dung, hình thức có sự tiến bộ đáng kể. Số lượng người tham gia lên đến hàng ngàn, với đầy đủ thành phần công, nông, binh, học sinh. Nội dung, hình thức rất phong phú, đa dạng. Nhiều địa phương đã kết hợp lồng ghép chương trình biểu diễn nghệ thuật vào trong buổi khai mạc, các đoàn tham gia Đại hội trang phục đẹp, màu sắc rực rỡ, các màn đồng diễn do các địa phương tự biên, tự diễn đẹp về màu sắc, ý nghĩa về nội dung đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Sau Đại hội TDTT các huyện, thị xã, thành phố, Đại hội TDTT toàn tỉnh cũng đã được tổ chức thành công. Do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, lần đầu tiên lễ khai mạc Đại hội TDTT được tổ chức trong không gian hẹp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung của Đại hội: Diễu hành biểu dương lực lượng với đầy đủ các khối, các thành phần các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các địa phương; tiến hành nghi thức quy định của lễ khai mạc Đại hội và đặc biệt là các màn đồng diễn thể thao do các đơn vị trên địa bàn thể hiện rất đẹp và ấn tượng; buổi lễ khai mạc đã thu hút gần 3 ngàn người tham dự, gồm cả đại biểu và nhân dân. Có thể nói, một trong những thành công lớn nhất của lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII là đảm bảo được yêu cầu đặt ra của lễ khai mạc Đại hội cấp tỉnh nhưng đồng thời tiết kiệm cho tỉnh một lượng ngân sách rất lớn.

Trong năm 2017, Đại hội TDTT đã tổ chức thi đấu thành công 6/13 môn trong chương trình của Đại hội. Lần đầu tiên trong chương trình thi đấu môn bóng đá 11 người được đưa vào thi đấu với sự tham gia đầy đủ của 8 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành hữu quan và sự đồng thuận của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Một điểm mới nữa của Đại hội lần thứ VIII là Ban tổ chức đã có chủ trương đưa một số môn thể thao trong chương trình thi đấu về các địa phương để động viên cổ vũ phong trào cơ sở, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa được thưởng thức các trận thi đấu.

Năm 2017 cũng ghi dấu một năm - mùa vàng - của thể thao thành tích cao Quảng Bình. Bên cạnh nguồn lực ngân sách đầu tư của tỉnh, sự nỗ lực của các HLV Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT kết hợp sự hỗ trợ, giúp đỡ của các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tận dụng năng lực và trình độ huấn luyện của các chuyên gia, cộng với quá trình chịu khó khổ luyện của các vận động viên, thể thao Quảng Bình đã gặt hái được thành quả hết sức ấn tượng.

Thể dục - Thể thao

Số lượng huy chương đạt được năm 2017 là 171 chiếc (69 HCV; 49 HCB; 53 HCD), vượt mức kế hoạch 114%. Trong đó có 21 huy chương quốc tế (12HCV; 5HCB; 4HCD); các VĐV nhiều lần phá kỷ lục quốc gia và quốc tế. Với 2 VĐV tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games 29 tại Malaysia, ở môn Bơi lội VĐV Nguyễn Huy Hoàng 17 tuổi đã giành HCV, phá kỷ lục SEA Games cự ly bơi 1500 mét và một HCB cự ly 400m; VĐV Hoàng Thị Ngọc tham gia trong đội hình chạy tiếp sức 4x 400m đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng xuất sắc đạt huy chương Vàng. Hai tấm Huy chương Vàng mà hai VĐV Hoàng và Ngọc mang về cho Tổ quốc là những Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Quảng Bình đóng góp cho quốc gia tại Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á, cũng một lần nữa khẳng định tố chất, tài năng xuất chúng của VĐV thể thao Quảng Bình, tiếp nối truyền thống cha anh. Nguyễn Huy Hoàng hiện được đánh giá là VĐV nam số một của đội tuyển Bơi lội quốc gia Việt Nam, đang được đưa vào chương trình đầu tư đặc biệt để làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế.

Nhìn lại những thành quả đạt được năm 2017, bên cạnh sự thành công của thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, không thể không nói đến đóng góp của ngành Văn hóa và Thể thao trong việc đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc tại Quảng Bình, đó là: Tour 1 giải Bóng chuyên bãi biển toàn quốc tại bãi biển Nhật Lệ được tổ chức hoành tráng, thu hút hơn 30 đội bóng chuyên bãi biển nam, nữ tham gia; giải đấu không chỉ giúp quảng bá, giới thiệu về văn hóa và con người Quảng Bình mà còn góp phần thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình sau sự cố môi trường biển năm 2016; đăng cai tổ chức thành công giải Bơi lội các nhóm tuổi toàn quốc với 15 đoàn VĐV lặn, 16 đoàn VĐV bơi, thu hút hơn 500 VĐV, HLV và nhân viên phục vụ đến với Quảng Bình; đăng cai tổ chức vòng bán kết giải Bóng chuyên hạng A toàn quốc với 10 đội bóng nam, 7 đội bóng chuyên nữ phục

vụ cho hàng ngàn lượt người xem trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đăng cai các giải thi đấu chính thức trong hệ thống thi đấu quốc gia, Quảng Bình còn tổ chức đón các đoàn đua xe đạp đi qua địa bàn an toàn và chu đáo: Giải Đua xe đạp về Trường Sơn do báo QĐND và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức; Giải xe đạp xuyên Việt tranh cúp Tôn Hoa Sen do Đài Truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tổ chức. Giúp Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Bình đăng cai Hội thao các ngân hàng Công thương trong khu vực Bắc Trung Bộ có 16 chi nhánh ngân hàng với gần 1 ngàn VĐV và người phục vụ đến với Quảng Bình. Đặc biệt, lần đầu tiên Quảng Bình mạnh dạn đăng cai tổ chức thi đấu thành công Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 4x4 Challenge - Quảng Bình 2017. Đây là một giải đấu thể thao mạo hiểm giải trí dành cho những người đam mê, thích mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng là một hình thức thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình.

Năm 2017, Quảng Bình có 5 VĐV tham gia thi đấu Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc đã xuất sắc đạt 7 huy chương (1 HCV, 3 HCB, 3 HCD). Đây cũng là một nhân tố góp phần làm rạng danh thêm màu cờ, sắc áo của thể thao Quảng Bình và khẳng định con người Quảng Bình dù là đối tượng, hoàn cảnh nào cũng có đủ nghị lực và bản lĩnh vươn lên, tạo nên kỳ tích trong cuộc sống.

Năm 2017 khép lại, đối với lĩnh vực TDTT là một năm bận bịu công việc nhưng cũng rất thành công, được minh chứng bằng những số liệu, những tấm huy chương cụ thể. Hy vọng rằng, sau những thành tích ấn tượng trong năm 2017, bước vào năm 2018, thể dục thể thao Quảng Bình sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả tốt hơn, nhất là kết quả tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, làm nên “thương hiệu” thể dục thể thao Quảng Bình trên đấu trường thể thao toàn quốc cũng như trong khu vực và quốc tế ■

L.VX